

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6726 - THỨ TƯ NGÀY 16/10/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1371

Sáng 15/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2021 - 2024) thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (gọi tắt Đề án 1371).

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tham dự.

Báo cáo của Bộ CHQS tỉnh cho thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án 1371, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động tối đa mọi nguồn nhân lực và vật lực thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều hình thức đa dạng như: Phổ biến tập trung trực tiếp; tổ chức nói chuyện pháp luật, hội thi tìm hiểu pháp luật,

Ngày Pháp luật; tổ chức PBGDPL cho Nhân dân thông qua các đợt làm công tác dân vận, công tác tiếp công dân, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức quần chúng...

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác PBGDPL với việc vận động Nhân dân chấp hành pháp luật với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình do cấp trên và địa phương phát động như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”... XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”

BÀI VIẾT “DÂN VẬN”, ĐĂNG TRÊN BÁO SỰ THẬT SỐ 120, NGÀY 15/10/1949

Bài học thiết thực về công tác dân vận khéo

Trong bài báo viết về công tác dân vận năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thế nhưng không phải cán bộ nào và thời điểm nào cũng nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò của dân vận và thực hiện tốt công tác dân vận. TRANG 2

Đồng bào các DTTS vững tin về một giai đoạn phát triển mới



Quyển Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc. TRANG 6

Chị Trinh - người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp

TRANG 4

KINH TẾ

Cát Tiên: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực

TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Giáo dục Bảo Lâm với chặng đường 30 năm

TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đổi thay ở Lộc Ngãi

TRANG 7

Đồng hành cùng Đà Lạt cho mục tiêu thành phố sáng tạo âm nhạc



Với rất nhiều hoạt động về nghệ thuật và âm nhạc được tổ chức trong năm, “Phố Bên Đồi” cho đến nay đang là một trong những đơn vị tích cực đi đầu tại TP Đà Lạt trong việc đồng hành, góp phần đưa Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc.

TRANG 5

Hoàng Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở tâm huyết



TRANG 4

Bài học thiết thực về công tác dân vận khéo

Trong bài báo viết về công tác dân vận năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thế nhưng không phải cán bộ nào và thời điểm nào cũng nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò của dân vận và thực hiện tốt công tác dân vận.

Hiện nay, công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự đi vào chiều sâu; việc lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận chưa thật sự hiệu quả. Công tác đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chưa kịp thời. Một số cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chưa hiểu rõ công tác dân vận luôn gắn chặt với sự phát triển của địa phương, đơn vị. Việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác dân vận còn chậm trễ, chậm cụ thể hóa các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tế các địa phương, cơ sở.

Mặt khác, ở một số địa phương cơ sở vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, xa dân, không lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống ít nhiều đã làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vì thế, việc tuyên truyền, thuyết phục Nhân dân còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của các địa phương, cơ sở. Điều đáng lo nhất, một số ít cán bộ còn "đổ lỗi" cho dân về ý thức, thái độ, sự hợp tác mà không thấy rõ những hạn chế đó phân nhiều từ tổ chức, cán bộ của hệ thống chính trị. Trong thực tế, những lúc gặp khó khăn về vấn đề chấp hành di dời, giải phóng mặt bằng lễ ra cần xem lại khung giá đền bù, việc bố trí tái định cư ra sao, phương pháp vận động còn chưa tốt lại cho rằng người dân chây ì, bất hợp tác. Do những khuyết điểm,



Lực lượng dân quân hỗ trợ bà con Nhân dân Thôn 5, xã Tam Bó, huyện Di Linh làm sân bê tông. Ảnh: V.Quỳnh

sai sót không đáng có đã làm lay lạn tâm lý "bất phục" đến những người xung quanh, làm cho việc thu hồi đất trở nên chậm trễ, phát sinh nhiều hệ lụy đáng tiếc, dẫn đến tâm trạng lòng dân không yên. Từ những thực tế nói trên, chúng ta cần nhớ lại câu chuyện lúc Bác Hồ lên thăm Nhân dân ở Khu Hồng Quảng (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) bị bão lụt; sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo báo cáo về tình hình khắc phục hậu quả chậm, gặp nhiều khó khăn vì Nhân dân ở đây chậm giác ngộ, không chịu hợp tác tốt với cán bộ Trung ương về ứng cứu. Nghe xong, Bác kể cho các đồng chí nghe câu chuyện. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thái Nguyên có hai đơn vị bộ đội về đóng quân. Đơn vị thứ nhất bị dân kêu ca, tình hình rất khó khăn, tiền nong thiếu hụt, không mua được gạo, thịt và các nhu yếu phẩm trong dân. Đơn vị thứ hai đến sau cũng đóng quân tại chính địa điểm nói trên nhưng hoàn toàn khác biệt về hiện tượng đó. Tình quân dân rất thân thiết, Nhân dân còn đem măng, chuối, trứng gà đến tận đơn vị tặng cho các chiến sĩ.

Bác Hồ đặt câu hỏi: "Vấn đề là như thế nào?". Rồi Bác tự trả lời "Tại vì các chú ở đơn

vi trước "là quan" rồi nên không chịu làm công tác dân vận, vì thế cái gì cũng bỏ tiền ra mua. Khi mua còn bị người ta làm khó cho. Còn các chú ở đơn vị sau biết cách tổ chức tốt công tác dân vận nên được Nhân dân quý mến, ủng hộ, chăm lo coi như người trong gia đình. Vậy có phải dân ở đó kém giác ngộ và xấu không? Tình hình ở đây cũng vậy thôi, các chú phải xem lại có phải do dân chậm giác ngộ, hay là tại các chú chưa làm tốt công tác dân vận?".

Rõ ràng, câu chuyện trên đây có thể xem là một bài học có tính kinh điển về công tác dân vận, không chỉ trong kháng chiến mà còn cho cả giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này, không chỉ đối với cán bộ làm công tác dân vận mà còn với tất cả các cán bộ trong hệ thống chính trị cần phải học tập và làm theo.

Qua câu chuyện nói trên và bài học dân vận của Bác Hồ, chúng ta có thể thấy công tác dân vận chính là một nghệ thuật. Bởi vì, trong các điều kiện như nhau, nếu chúng ta tổ chức thực hiện khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau. Tuy vậy vẫn phải có những vấn đề có tính nguyên tắc, tạo điều kiện cho các tổ chức và cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Đó là phải thực sự gần dân, gần bó với Nhân dân. Nếu cán bộ, đảng viên tự mình tách xa dân, sẽ rất khó có được sự ủng hộ, đồng lòng, tự giác thực hiện của người dân. Phải tạo ra được sự đồng thuận của cán bộ với dân và hành động của dân cùng trở thành hành động chung của đông đảo người dân tham gia, trong đó có cả cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, chúng ta phải thực sự chú ý đến lợi ích của Nhân dân. Lợi ích là một yêu cầu rất quan trọng, cần thiết được quan tâm và bảo đảm một cách hài hòa, phù hợp. Ngoài ra, luôn tạo điều kiện, khơi gợi tinh thần trách nhiệm, sự hăng hái của Nhân dân. Cần xem Nhân dân là chủ thể năng động, tích cực, giàu năng lượng chứ không phải là đối tượng thụ động, chịu tác động.

Mặt khác, chúng ta phải tiến hành nhiều giải pháp, phương thức linh hoạt với các nhóm đối tượng khác nhau. Do nhận thức, lợi ích, thái độ của các nhóm khác nhau, vì thế cách thức vận động cũng phải khác nhau. Hơn nữa, cần biết phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị xem công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần đề cao sự gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đảng viên cùng có chung bối cảnh, điều kiện, lợi ích với Nhân dân. Cá biệt, trong một số trường hợp, cán bộ, đảng viên có thể hy sinh quyền lợi riêng của mình, chính điều đó sẽ có giá trị thuyết phục các nhóm chủ thể khác.

Sắp tới, tinh ta đang triển khai thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động đòi hỏi có sự tham gia chủ động, tích cực của các tầng lớp Nhân dân như hiến đất mở rộng đường, xây dựng đường cao tốc từ Tân Phú đến Liên Khương, cũng như xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo đa chiều... đã và đang đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền địa phương ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, cần đẩy mạnh các hoạt động dân vận một cách linh hoạt, khôn khéo nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy được tiềm năng, nguồn lực to lớn của Nhân dân cùng Đảng bộ tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2024. **MẬU SIỆC**

Sơ kết 3 năm...

TIẾP TRANG 1



Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án 1371.

... Đây mạnh tuyên truyền PBGDPL trong trường học thông qua tuyên truyền hướng nghiệp tuyên sinh quân sự, nói chuyện tuyên thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, đơn vị... Từ đó, số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh và trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao so với các địa phương trên địa

bàn Quân khu. Việc thực hiện Đề án 1371 những năm qua đã góp phần xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tình trạng khiếu

nại vượt cấp ở nhiều địa phương giảm; ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia tố giác tội phạm của Nhân dân được nâng lên, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, kiềm chế tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các cơ

quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành đã chia sẻ những cách làm hay và thảo luận những vấn đề đặt ra trong thực hiện Đề án 1371.

Phát biểu Kết luận tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Sơn nêu những hạn chế mà các đơn vị cần khắc phục trong thực hiện Đề án 1371, đồng thời xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Bám sát vào tình hình và điều kiện thực tế, phong tục, tập quán của từng địa phương, đơn vị, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền PBGDPL cho phù hợp.

Địp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen 13 tập thể 12 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện giai đoạn 1 Đề án 1371. **NGỌC NGÀ**

Quý III/2024, toàn tỉnh kết nạp được 631 đảng viên mới

Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); thực hiện tốt Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; trong quý III/2024, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã kết nạp được 631 đảng viên mới; đã đưa ra khỏi Đảng 49 trường hợp (trong đó khai trừ 15, xóa tên 16; cho ra khỏi Đảng 18). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 cả tỉnh kết nạp được 1.236 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 84,31%, tăng 21,84% so với cùng kỳ; đồng thời, đưa ra khỏi Đảng 128 trường hợp (trong đó khai trừ 29, xóa tên 48; cho ra khỏi Đảng 51). **C.PHONG**

Cát Tiên: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực

Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cùng các ngành chức năng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cát Tiên đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời, đổi mới về hình thức và chất lượng công tác tuyên truyền thông qua việc lồng ghép thực hiện các chương trình.



Các đơn vị chức năng huyện Cát Tiên tăng cường công tác kiểm tra, truy quét những tổ chức, cá nhân phá hoại rừng.

Huyện Cát Tiên có tổng diện tích tự nhiên 42.670,6 ha, trong đó diện tích đất quy hoạch sản xuất lâm nghiệp là 27.254,4 ha (chiếm 63,87% tổng diện tích tự nhiên) giao cho các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình quản lý, sử dụng. Trong đó: diện tích rừng đặc dụng 21.836,5 ha do Vườn Quốc gia Cát Tiên quản lý và diện tích rừng sản xuất 5.417,9 ha do tổ chức, cá nhân hộ gia đình và UBND các xã Nam Ninh, Gia Viễn, Quảng Ngãi, Phước Cát 2 quản lý. Trên địa bàn huyện không có chủ rừng là công ty lâm nghiệp và doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng.

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Nguyễn Tiến Dũng cho biết, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII về lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Cát Tiên đến năm 2025 đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Các chủ rừng, địa phương các xã quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng đúng mục đích, đúng quy hoạch; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp được hạn chế. Cụ thể, Hạt Kiểm

lâm huyện đã phát hiện lập biên bản xử lý 66 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; trên địa bàn không xảy ra điểm nóng về chặt phá, khai thác lâm sản trái pháp luật và không xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; không có thực hiện giải tỏa cây trồng trên đất rừng lấn chiếm trái pháp luật; tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 64,26%.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và khai thác có hiệu quả, bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có theo quy hoạch 3 loại rừng, nhất là diện tích rừng đặc dụng, rừng tự nhiên hiện có. Tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Cát Tiên quản lý (21.836,5 ha) theo quy hoạch và phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Chuyển đổi diện tích cây điều già cỗi cho năng suất, thu nhập thấp sang trồng cây nguyên liệu, cây lâm nghiệp và kết hợp trồng xen cây dược liệu dưới tán rừng với tổng diện tích trên 378 ha. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế lâm nghiệp ước chiếm trên 4,5% khu vực I (Nghị quyết trên 5%). Kết quả trồng cây xanh đến nay đạt 68,48% kế hoạch giai đoạn 2021-2025; ước đến năm 2025 đạt 103,57% kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, bên cạnh nhiều kết quả đạt

được, trong việc thực hiện Nghị quyết số 05, huyện Cát Tiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật vẫn còn xảy ra và các vụ vi phạm chủ yếu xảy ra trên phần diện tích rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Cát Tiên quản lý.

Diện tích rừng giao cho các chủ rừng là hộ gia đình, UBND các xã quản lý có diện tích nhỏ, không tập trung, gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng để làm nương rẫy trái phép. Việc giao diện tích rừng sản xuất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ. Mặt khác, việc chuyển đổi sang trồng rừng nguyên liệu, trồng rừng cây gỗ lớn còn ít; cây trồng phân tán trên địa bàn một số xã, thị trấn chưa được quan tâm chăm sóc, bảo vệ đúng mức; xảy ra tình trạng cây bị chết, sinh trưởng và phát triển kém.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết số 05, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện tới cơ sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính

trị và toàn thể Nhân dân và gắn với thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước về đầu tư trong lâm nghiệp, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn từ nông nghiệp nhằm hỗ trợ kịp thời các chủ rừng, tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách về bảo vệ và phát triển rừng theo hướng đa dạng; quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có; hỗ trợ trồng rừng kinh tế, trồng cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên diện tích giao khoán cho các tổ, cộng đồng nhận khoán và hộ gia đình nhận đất lâm nghiệp. Phấn đấu hàng năm trồng trên 50 ha rừng trồng bằng các loài cây lấy gỗ; trồng từ 2.000-3.000 cây phân tán; xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng thời, huyện Cát Tiên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, truy quét những tổ chức, cá nhân phá hoại rừng; giải tỏa những diện tích rừng và đất rừng bị lấn chiếm sử dụng để trồng lại rừng hoặc để rừng tái sinh tự nhiên trở lại trong những tháng mùa mưa. Không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, khai thác, mua bán và vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Các chủ rừng trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm về diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao. Riêng đối với diện tích 1.140,7 ha rừng và đất rừng sản xuất được giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên, UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao tổ chức, cá nhân khác quản lý.

HOÀNG SA

Hơn 15 ngàn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2024

Trong giai đoạn 2019-2024, Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại Lâm Đồng đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 15.001 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau như ngân sách nhà nước, đóng góp của Nhân dân và doanh nghiệp... để tập trung đầu tư vào các công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đáng chú ý, tỉnh đã đầu tư xây dựng và nâng cấp hàng trăm km đường giao thông trong đó đầu tư 118 km đường huyện, đường xã đạt chuẩn; 252 km đường thôn, liên thôn; 420 km đường ngõ xóm và 39 km đường nội đồng.

Bên cạnh đầu tư vào hạ tầng, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cấp các cơ sở văn hóa, y tế và giáo dục.

NGUYỄN NGHĨA

90% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn áp dụng công nghệ chuồng trại khép kín

Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu 90% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn và 60% cơ sở chăn nuôi quy mô vừa áp dụng công nghệ chuồng trại khép kín, có hệ thống thu gom, xử lý chất thải hiện đại, đảm bảo kỹ thuật và vệ sinh môi trường theo quy định.

Cụ thể có 4 giải pháp đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa gồm: Thứ nhất, phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn theo quy trình thức ăn - trang trại - thực phẩm - phân bón hữu cơ.

Thứ hai, tích hợp công nghệ thông tin và tự động hóa trong chăn nuôi từ các khâu quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong việc quản lý chất thải chăn nuôi theo hướng phòng ngừa chủ động.

Thứ tư, đổi mới hệ thống chuồng trại đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh trong hoạt động chăn nuôi.

VŨ VĂN

Tạo lập nhãn hiệu Hạt điều Đà Huoai

Thông tin từ Phòng Kinh tế huyện Đà Huoai cho biết, địa phương này đang tích cực triển khai kế hoạch "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Hạt điều Đà Huoai" cho sản phẩm hạt điều của huyện Đà Huoai". Theo đó, dự án sẽ xây dựng mô hình quản lý và hệ thống các công cụ quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Hạt điều Đà Huoai"; Xây dựng hệ thống các công cụ quảng bá, phát triển thương hiệu cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Hạt điều Đà Huoai"; Áp dụng triển khai thí điểm 1 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Hạt điều Đà Huoai".

Đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận "Hạt điều Đà Huoai" cho sản phẩm hạt điều của huyện Đà Huoai sẽ góp phần duy trì và nâng cao danh tiếng sản phẩm, cải thiện thu nhập của người trồng, chế biến, kinh doanh tại huyện Đà Huoai. Hai sản phẩm chủ lực được khảo sát và đề xuất đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là hạt điều tươi và hạt điều chế biến (hạt điều rang muối). D.Q

41 sản phẩm đặc sản Đà Lạt xếp hạng OCOP năm 2024

Phòng Kinh tế TP Đà Lạt vừa được UBND TP Đà Lạt giao làm chủ đầu tư hỗ trợ xây dựng hồ sơ cho 41 sản phẩm đặc sản nguồn gốc nguyên liệu địa phương của 16 chủ thể là công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tham gia

đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP năm 2024.

Theo đó, từ ngày 15/10/2024 đến ngày 30/10/2024, Phòng Kinh tế TP Đà Lạt tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cùng sản phẩm của chủ thể tham gia xếp hạng

OCOP; trong 2 ngày vào đầu tháng 11/2024, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của TP Đà Lạt tiến hành đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP.

Cụ thể, sản phẩm OCOP từ 4 sao trở lên sẽ hoàn thiện hồ sơ

gửi Hội đồng OCOP cấp tỉnh đánh giá, công nhận và xếp hạng trước ngày 24/11/2024. Sản phẩm OCOP 3 sao sẽ tổ chức lễ công bố, trao chứng nhận trước ngày 30/11/2024.

VĂN VIỆT

Bảo Lâm: Trên 36 tỷ đồng đầu tư cho công tác giảm nghèo và vùng đồng bào DTTS

Đầu năm 2024, toàn huyện Bảo Lâm còn 627 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,85%, 1.229 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,63%; trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 410 hộ chiếm 3,72%.

UBND huyện Bảo Lâm cho biết, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo

đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng đồng bào DTTS. Theo đó, địa phương đã triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách giảm nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào DTTS. Tổng vốn đầu tư thực hiện công tác giảm nghèo

trên địa bàn huyện trong năm 2024 là 10,264 tỷ đồng.

Cùng với công tác giảm nghèo, địa phương có 25,892 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, vốn sự nghiệp 14,164 tỷ đồng và vốn đầu tư công 11,728 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện

các chính sách, chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm, ưu tiên đầu tư. Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận trong việc thực hiện, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

KHÁNH PHÚC

Bài dự thi Giải báo chí về Phong trào Công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ II, năm 2023-2024

Hoàng Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở tâm huyết

Sinh năm 1961 và gắn bó với Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa từ năm 1997, ông Hoàng Ngọc Ân đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Tuy nhiên, suốt những năm tháng ấy, ông luôn dành một tình yêu đặc biệt cho công tác công đoàn. Với vai trò là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, ông Ân không chỉ đảm bảo tốt công việc chuyên môn mà còn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Ông thường xuyên lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên. Ông La Văn Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa, cho biết: “Trong suốt thời gian qua, với vai trò, trách nhiệm của mình, anh Hoàng Ngọc Ân đã hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Đồng thời, anh còn rất quan tâm đến đời sống của người lao động, luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên”.

Ngoài công tác chuyên môn, ông Hoàng Ngọc Ân còn rất năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động Công đoàn, quan tâm chăm lo đời sống của công đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, với nhiều hoạt động thiết thực, như: Tổ chức, động viên, thăm hỏi kịp thời thân nhân đoàn viên khi ốm đau, bệnh tật đồng thời thường xuyên nắm

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, vai trò của công đoàn không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn là cầu nối gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Tại Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, có một người đã dành trọn tâm huyết cho công tác Công đoàn, đó là ông Hoàng Ngọc Ân với gần 20 năm gắn bó mang lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.

bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để động viên tinh thần cùng nhau tiến bộ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vào các dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Phụ nữ Việt Nam 20/10... Công đoàn đã tổ chức giao lưu, gặp mặt cho các đoàn viên công đoàn để ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng thời qua đó động viên tinh thần cho các đoàn viên công đoàn nữ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt vai trò phụ nữ 2 giới: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phối hợp với lãnh đạo của đơn vị tặng quà cho các đoàn viên nữ nhân dịp 8/3, 20/10; tặng quà cho con em các đoàn viên công đoàn cơ quan nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu...

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn còn giám sát việc triển khai và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên như việc giải quyết đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, ốm đau, chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên nữ cũng được công đoàn và cơ quan chú trọng quan tâm.



Ông Hoàng Ngọc Ân cùng lãnh đạo Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa, lãnh đạo xã Liên Hiệp trao quà nhà đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Và, một trong những hoạt động nổi bật của Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa thời gian qua đó là hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Nhiều hoạt động thiện nguyện đã được triển khai hàng năm và được Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa duy trì nhiều năm liền có thể kể đến như: Hỗ trợ, đồng tài trợ xây

dựng ít nhất từ 2 căn nhà đại đoàn kết trở lên/năm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Trọng; mỗi năm trao tặng khoảng 500 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa còn tích cực ủng hộ ngày lương cho Quỹ "Vì người nghèo" của huyện;

hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học tại các trường trong địa bàn có hoàn cảnh khó khăn... Tổng số tiền đã được dành cho các hoạt động xã hội và từ thiện cũng tăng theo từng năm, cụ thể như: Năm 2017: 185 triệu đồng, năm 2018: 210 triệu đồng, năm 2019: 265 triệu đồng, năm 2020: 512 triệu đồng, năm 2021: 586 triệu đồng, năm 2022: 603 triệu đồng và năm 2023 là 637 triệu đồng.

Với những đóng góp tích cực, Công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tặng Cờ thi đua với thành tích là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giai đoạn 2017-2022. Bản thân ông Hoàng Ngọc Ân cũng vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong công tác, ông Hoàng Ngọc Ân còn là một đảng viên gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị. Với sự nhiệt tình, tâm huyết của mình, ông đã trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, công nhân viên học tập và noi theo.

Có thể nói, ông Hoàng Ngọc Ân là người lãnh đạo công đoàn đầy tâm huyết, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công đoàn Quỹ tín dụng Nhân dân Liên Nghĩa. Hình ảnh của ông sẽ mãi là nguồn động viên, khích lệ cho các thế hệ cán bộ công đoàn tiếp nối.

NHẬT MINH

Chị Trinh - người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp



Chị Trinh - người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp của Công ty TNHH Quảng Thái.

Chị Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1986) hiện là Trưởng Phòng Hành chính nhân sự; đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Quảng Thái (Đà Lạt) đã có hơn 12 năm làm việc và gắn bó với Công ty này.

Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng, yêu thương và tạo điều kiện thuận lợi. Trong quá trình làm việc, chị được ghi nhận những cống hiến, được giao trọng trách trong công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào của Công ty TNHH Quảng Thái. Phụ trách công tác hành chính nhân sự và là thành viên trong BCHCĐ, chị luôn ý thức trách nhiệm về công việc của mình; luôn chấp hành, nêu gương tốt, cũng như động viên anh chị em thực hiện nội quy, quy định Công ty và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh...

Cùng đồng hành với Công ty TNHH Quảng Thái trong giai đoạn phát triển và có nhiều biến động nhất, kể cả những lúc rất khó khăn bởi đại dịch COVID-19, nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết của tất cả cán bộ công nhân viên (CBCNV) cùng với ban lãnh đạo, chị Trinh và những người lao động trong Công ty đã xây dựng Quảng Thái phát triển như ngày hôm nay. Tham gia hoạt động công đoàn, chị Trinh và những thành viên trong BCHCĐ hiểu rõ vai trò làm cầu nối, xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong Công ty, quan tâm đời sống và

quyền lợi của người lao động. Từ đó, BCHCĐ cùng với ban lãnh đạo xây dựng thỏa ước về quy chế, chế độ đãi ngộ của Công ty ngày một tốt hơn; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp.

Chị Trinh cũng nỗ lực giúp Công ty chăm lo đời sống người lao động; thực hiện tốt các chế độ, chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, thưởng và các chế độ khác, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; gây dựng các phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua tăng năng suất chất lượng; hằng năm, giúp tổng giám đốc thực hiện kế hoạch tổng kết thi đua khen thưởng, nghỉ dưỡng... đối với các đơn vị, cá nhân trong công ty; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBCNV, người lao động nữ lúc ốm đau, thai sản, gia đình có việc...

Về lĩnh vực chuyên môn, chị Trinh được giao đảm nhận nhiều trách nhiệm, như: tham mưu cho ban giám đốc xây dựng chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty; thiết lập quy chế lương cho từng đơn vị theo mô hình sản xuất; vận động; hướng dẫn CBCNV chấp

hành nghiêm túc các quy định, nội quy của công ty; tham gia xây dựng, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức cho CBCNV học tập và thực thi Luật Lao động, Luật Công đoàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động...; tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo, lễ tân... Thừa ủy nhiệm của tổng giám đốc, chị nhận trách nhiệm truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của hội đồng thành viên, nhà nước để CBCNV hiểu và thực hiện.

Theo bà Đinh Thị Mỹ Phượng - Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái: Bạn Nguyễn Thị Trinh - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Quảng Thái, hầu như toàn diện về chuyên môn, công đoàn, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, bạn có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, quan tâm đến mọi người và sẵn sàng chia sẻ... Tinh cách của bạn Trinh rất hoà nhã, thân thiện... Ông Đinh Minh Quý - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm: Chị Trinh có 2 tháng hỗ trợ rất tốt công tác văn phòng và giao tiếp với doanh nghiệp hội viên của Hiệp

hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong thời gian Hiệp hội thiếu nhân sự. Chị Trinh là người chu đáo, chịu khó, cần mẫn, dù là hỗ trợ nhưng làm hết mình, với tinh thần trách nhiệm cao...

Những đóng góp của chị Nguyễn Thị Trinh đã, đang cùng những người lao động góp phần xây dựng Công ty TNHH Quảng Thái ngày càng phát triển bền vững, mở rộng quy mô, đa dạng hóa các hoạt động sản xuất; tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà...; đồng thời, góp phần giúp CĐCS của Công ty đã nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen, giấy khen của UBND TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức cấp trên khác...

Riêng năm 2023, Công ty TNHH Quảng Thái được vinh danh là doanh nghiệp gia đình tiêu biểu; được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong 2 năm 2021 và 2022 (là thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất)... Bà Đinh Thị Mỹ Phượng được nhận giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”, Top 130 Gương điển hình tiêu biểu Đà Lạt giai đoạn 2018 - 2023...

LÊ HOA

Quảng Thái là công ty gia đình, xuất phát điểm ở quy mô hộ kinh doanh nhỏ từ hơn 30 năm trước; đến nay, Công ty TNHH Quảng Thái có mạng lưới rộng khắp toàn quốc với gần 40 cửa hàng mang thương hiệu Langfarm, Fungi ChinGu, Thái Bảo... về nông sản đặc sản, trang trại, nhà hàng, lưu trú... được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng và đánh giá cao. Đặc biệt, tất cả các thành viên trong gia đình đều trực tiếp tham gia điều hành và nắm giữ các vị trí chủ chốt của Công ty.

Dù vậy, như chị Trinh tâm sự: Bước vào Công ty TNHH Quảng Thái từ khi mới ra trường, chị được

Đồng hành cùng Đà Lạt cho mục tiêu thành phố sáng tạo âm nhạc

Với rất nhiều hoạt động về nghệ thuật và âm nhạc được tổ chức trong năm, “Phố Bền Đồi” cho đến nay đang là một trong những đơn vị tích cực đi đầu tại TP Đà Lạt trong việc đồng hành, góp phần đưa Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc.

• Đồng hành khán giả tiếp cận

Được thành lập từ năm 2016 tại Đà Lạt, “Phố Bền Đồi” với tên gọi đầy đủ “Không gian sáng tạo Phố Bền Đồi” là một trung tâm hoạt động đa ngành thực hiện nhiều dự án về nghệ thuật, không chỉ tại Đà Lạt mà còn mở rộng ra nhiều nơi trong nước.

Theo ông Nguyễn Trung Hiền - Giám đốc Phố Bền Đồi: “Chúng tôi lấy sự kết nối làm trái tim trong tất cả các hoạt động. Kết nối với chính quyền địa phương, các chuyên gia, nghệ sĩ, các tổ chức trong nước và quốc tế để cùng nhau lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững thông qua các hình thức nghệ thuật, giáo dục, hoạt động cộng đồng và du lịch”.

Từ năm 2016 đến nay, Phố Bền Đồi đã phối hợp cùng các đối tác, chuyên gia, nghệ sĩ trong nước và quốc tế tổ chức thành công rất nhiều hoạt động về văn hóa - nghệ thuật tại TP Đà Lạt.

Đặc biệt trong đó, theo ông Hiền, là 4 dự án nghệ thuật mà đơn vị ông đang thực hiện gồm “Không gian Sáng tạo Phố Bền Đồi - Creative Studio, thành lập năm 2020; Dự án Bản đồ du lịch nghệ thuật Đà Lạt (Dalat Art Map), 1 trong 3 sáng kiến trọng điểm khi Đà Lạt bắt đầu tham gia vào mạng lưới sáng tạo của UNESCO (UCCN), bắt



Một chương trình biểu diễn nhạc cổ điển do Phố Bền Đồi tổ chức.

đầu triển khai từ năm 2020; Dự án Sách nghệ thuật “Đà Lạt - Dạo bước Nghệ thuật”, bắt đầu triển khai từ năm 2018 và Dự án Âm nhạc Phố Bền Đồi bao gồm các hoạt động như chương trình biểu diễn cộng đồng thường kỳ sản khấu mở (Open Stage từ 2023 và lớp học chuyên đề âm nhạc về các tác phẩm âm nhạc kinh điển (Masterclass), hội thảo (workshops) và trại hè âm nhạc.

“Cả 4 dự án này của chúng tôi đều mang tính trung và dài hạn với quá trình nghiên cứu và thực hiện kỹ lưỡng từ nội dung đến yếu tố thẩm mỹ, có tính kế thừa địa phương và tính sáng tạo bền vững; đóng góp trực tiếp vào các trải nghiệm đa dạng và thú vị về văn hóa nghệ thuật cho người dân thành phố, khách du lịch trong nước và nước ngoài” - ông Hiền nói.

Cho đến nay, Phố Bền Đồi đã tổ chức gần 200 chương trình văn hóa - nghệ thuật trong đó có trên 50 chương trình liên quan tới âm nhạc từ biểu diễn - hội thảo - giảng dạy; gần 100 ngàn lượt khán giả tiếp cận các sự kiện văn hóa - nghệ thuật với nội dung và chất lượng được tuyển

Ngày 31/10/2023 TP Đà Lạt đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ký thư xác nhận công nhận chính thức là thành viên tiếp theo của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các thành phố Sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc.

chọn, thực hiện thông qua sự phối hợp với các đơn vị, chuyên gia, đối tác uy tín trong nước.

Như trong tháng 7/2023, Phố Bền Đồi đã đứng ra tổ chức Hội thảo Âm nhạc tại Đà Lạt với sự đồng hành của UNESCO Việt Nam và các đơn vị chuyên môn, đối tác trong lĩnh vực âm nhạc.

Đầu năm nay, trong tháng 1/2024, Phố Bền Đồi cũng tổ chức Hội thảo Âm nhạc tại Đà Lạt với sự tham gia của các chuyên gia, nghệ sĩ trong nước và nước ngoài. Trong tháng 4/2024, Lễ hội Âm nhạc cổ điển Việt Nam (VCMF - Vietnam Classical Music Festival) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Phố Bền

Đồi phối hợp với Viện Âm nhạc Trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Music Institute - VYMI và Vietfest đồng tổ chức diễn ra tại Đà Lạt với tổng cộng 15 chương trình cùng sự đồng hành của nhiều đơn vị trong và ngoài nước.

Phố Bền Đồi còn tổ chức các sự kiện lớn có tính quốc tế với Hội Đồng Anh tại Việt Nam (British Council), Viện Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Áo tại Việt Nam. Cùng đó, còn thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn - hội thảo âm nhạc hằng tháng tại địa phương. Tính từ tháng 10/2023 đến nay, đơn vị đã tổ chức 7 chương trình như thế tại Đà Lạt.

“Điều đáng nói các chương trình trong tháng hay quý của chúng tôi đều được chọn lọc kỹ, được đồng đội người Đà Lạt trong mọi độ tuổi hưởng ứng một cách tích cực, nhất là các em học sinh nhỏ tuổi từ các trường học trên địa bàn” - ông Hiền nói.

• Cần tăng cường hợp tác công - tư

Rất nhiều hoạt động đã được Phố Bền Đồi lên kế hoạch cho mình trong thời gian đến, đặc biệt là các sự kiện về âm nhạc.

"Mong muốn chúng tôi là đóng góp tích cực nhằm hiện thực hóa những định hướng và tầm nhìn của thành phố Đà Lạt xứng tầm với danh hiệu Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO" - ông Hiền nói.

Phố Bền Đồi sẽ cùng phối hợp với Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và các đơn vị Arietta Việt Nam, Saigon Classical Music,... để tổ chức chuỗi biểu diễn - hội thảo theo chủ đề nhằm thu hút những chuyên gia âm nhạc (nghệ sĩ, diễn giả âm nhạc, nhà tổ chức, giáo viên chuyên môn,...)

tại Việt Nam đến với Đà Lạt để chia sẻ kiến thức và nâng cao nhận thức về giáo dục âm nhạc cho cộng đồng.

Phố Bền Đồi cũng cam kết sẽ phối hợp với các chuyên gia, nghệ sĩ khách mời, UNESCO Việt Nam để tổ chức các hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, đơn vị uy tín trong nước - quốc tế về âm nhạc; tổ chức các trại hè âm nhạc, phổ cập giáo dục âm nhạc và xây dựng cộng đồng yêu âm nhạc tại địa phương như mô hình Trại hè Đàn dây - Slide on Strings, VYO (Vietnam Youth Orchestra - Dàn nhạc giao hưởng trẻ Việt Nam); tổ chức Festival âm nhạc định kỳ trong nước tại Đà Lạt nhằm góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển; tổ chức cuộc thi piano quốc gia và quốc tế cho đối tượng bán chuyên và chuyên nghiệp; tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực âm nhạc chất lượng cao và tạo môi trường đầu tư của các doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực sáng tạo và âm nhạc.

Để hiện thực hóa được các cam kết khi tham gia làm thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo âm nhạc, theo ông Hiền, Đà Lạt trong thời gian đến cần tăng cường các hợp tác công - tư (PPP: public - private partnership); huy động được các nguồn lực từ xã hội; lập quỹ phát triển, hỗ trợ các mô hình văn hoá và kinh doanh sáng tạo bền vững. Bên cạnh đó, thành phố cần thành lập thêm ban tư vấn chuyên môn độc lập trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo để tham vấn và hỗ trợ chính quyền thành phố.

“Đề Đà Lạt phát triển bền vững, trong tầm nhìn và định hướng chung, ngành công nghiệp sáng tạo cũng là một trong các trụ cột giúp phát triển kinh tế bền vững bên cạnh các trụ cột giáo dục, du lịch và nông nghiệp” - ông Hiền chia sẻ.

VIẾT TRỌNG

Giáo dục Bảo Lâm với chặng đường 30 năm

Khi mới thành lập huyện, năm học 1994 - 1995, Bảo Lâm có 22 trường học với 329 giáo viên và 11.186 học sinh. Từ năm 1994 cho đến nay, huyện Bảo Lâm đã rất quan tâm tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phát triển giáo dục và đào tạo. Đến nay, 100% các trường học trên địa bàn huyện đều được đầu tư nâng cấp, sửa chữa; trang, thiết bị dạy học như hệ thống máy tính, máy chiếu, internet... từng bước được đầu tư mua sắm đảm bảo nhu cầu dạy và học ngày càng cao của giáo viên, học sinh. Cùng với đó, cảnh quan sư phạm nhà trường ngày càng được xây dựng theo hướng xanh, sạch, đẹp, thân thiện và an toàn đáp ứng nhu cầu học tập của con em tại địa phương.

Hiện nay, toàn huyện Bảo Lâm có 63 trường học các cấp, với trên 30.700 học sinh đang theo học. Trong đó, có 6.613

Xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, trong 30 năm qua, huyện Bảo Lâm không ngừng đầu tư phát triển sự nghiệp “trồng người” và đã đạt được những thành quả đáng tự hào về cả số lượng và chất lượng.

trẻ mầm non, 12.068 học sinh tiểu học, 8.322 học sinh trung học cơ sở (THCS) và 3.674 học sinh trung học phổ thông (THPT).

Thời gian qua, huyện Bảo Lâm duy trì bền vững phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2. Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã nắm bắt thời cơ, tận dụng thế mạnh và đã có 58/62 trường công lập được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 93,55%; Trong đó, có 2 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng trong năm học 2023-2024, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt



Trao khen thưởng cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đạt thành tích cao trong năm học 2023 - 2024.

100%; công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%; tốt nghiệp THPT đạt 100%. Con số này không chỉ khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua mà còn cho thấy nỗ lực của ngành Giáo dục địa phương

trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển.

Ông Hồ Việt Trung - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm, cho biết: "Trong thành công chung của việc xây dựng và

triển khai các chính sách giáo dục, luôn được ngành Giáo dục huyện định hướng phát triển theo hướng toàn diện. Qua đó, đưa hệ thống giáo dục của địa phương ngày càng phát triển hiện đại, có chiều sâu. Nhờ vậy, đã mang lại nhiều thành tích đáng tự hào về cả chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà và các hoạt động thể dục, thể thao trong trường học. Cụ thể, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 8, lớp 9 cấp huyện năm học 2023 - 2024 toàn huyện có 366 học sinh tham gia dự thi ở 10 môn thi. Kết quả có 211 học sinh đoạt giải. Trong năm học này, toàn huyện có 54 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện có 17 sản phẩm đoạt giải; 2 sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh, với 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích”...

XEM TIẾP TRANG 8

Đồng bào các DTTS vững tin về một giai đoạn phát triển mới

Với hơn 378.000 người dân là đồng bào DTTS, chiếm gần 1/4 dân số, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc; đảm bảo sự đoàn kết, bình đẳng và hỗ trợ, ưu tiên phát triển vùng đồng bào DTTS. Ngoài các chủ trương, chính sách chung này, tỉnh cũng ban hành và triển khai nhiều chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Tiêu biểu có thể kể tới Nghị quyết số 16 về phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030.

Nhờ vậy, khu vực đồng bào DTTS đã có nhiều bước phát triển toàn diện. Cơ sở hạ tầng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng (tăng 12,5% so với năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng DTTS giảm còn 3,24%. Những kết quả này càng thêm củng cố niềm tin của đồng bào các DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng, sự hoạt động hiệu quả của chính quyền các cấp.

Tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học bày tỏ sự vui mừng và tự hào về những thay đổi tích cực của người dân đồng bào DTTS trong tỉnh. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự cố

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của đảng bộ và chính quyền các cấp, các chính sách và chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã giúp đời sống người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2024 - 2029, với nguồn lực đầu tư lớn từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, đồng bào DTTS càng thêm đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

gắng, nỗ lực, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các DTTS tỉnh Lâm Đồng trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương.

Tiếp tục đà phát triển này, đồng bào các DTTS tỉnh càng thêm hy vọng về giai đoạn 2024-2029, các chính sách dân tộc sẽ được đẩy mạnh triển khai và phát huy hiệu quả hơn nữa. Chị Ma B'Lim - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Pro Ngó, xã Pro (Đơn Dương), cho biết: "Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, đời sống của đồng bào DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng tôi hy vọng trong giai đoạn 2024-2029, các chính sách dân tộc sẽ được thực hiện mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT - XH; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc".

Tương tự, mục sư Ka Să Ha Nhiều (75 tuổi) người có uy tín tại xã Phú Hội (Đức Trọng), cho biết: "Người dân vùng đồng bào DTTS đã có nhiều bước tiến về kinh tế, đời sống. Tôi rất mong chính quyền tiếp tục hỗ trợ các chương trình phát



Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi là một trong những giải pháp giúp nâng cao thu nhập người dân vùng đồng bào DTTS.

triển bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nâng cao trình độ sản xuất, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống".

Trong giai đoạn mới, Lâm Đồng xác định tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho vùng DTTS và miền núi. Một trong những trọng tâm là tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình MTQG, đặc biệt là Chương

trình Phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời kết hợp với hai chương trình quan trọng khác là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng từng bước thu hẹp khoảng cách thu nhập và mức sống giữa các khu vực.

Tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, ông Y Vinh Tor - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân

tộc, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS, phù hợp với điều kiện, đặc thù địa phương gắn với quy hoạch và định hướng phát triển chung của tỉnh. Tỉnh chú trọng khai thác tiềm năng và thế mạnh riêng biệt của vùng DTTS, bao gồm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường sinh thái và khai thác các lợi thế về tài nguyên rừng, đất đai, di tích lịch sử và văn hóa truyền thống. Các địa phương cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp và phi nông nghiệp theo hướng tiến bộ, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào DTTS ổn định sinh kế và nâng cao đời sống.

Trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, 250 đại biểu - đại diện cho hơn 378 nghìn đồng bào DTTS trên toàn tỉnh - đã thông qua quyết tâm thư thể hiện niềm tin son sắt của người dân vùng đồng bào DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng bào DTTS tiếp tục nỗ lực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, giữ gìn môi trường, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc... nguyện chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện và bền vững.

NHẬT QUYNH

Mở rộng thí điểm Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai Sổ sức khỏe điện tử và mở rộng thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc từ ngày 1/10/2024 đến 30/6/2025.

Mỗi năm tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc do Chính phủ tổ chức vào chiều ngày 2/10/2024, đến thời điểm này, Bộ Y tế đã tạo lập được hơn 32 triệu dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử cho người dân. Trong đó, hơn 14 triệu công dân đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, với 12.518/12.693 cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (đạt 98% số cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước) và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNeID. Cùng với đó, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn cho 100% cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận và sử dụng khi xuất trình trực tiếp trên VNeID. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông 16 trường thông tin khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tự động điền vào các biểu mẫu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho các bác sỹ.

Về phía Bộ Công an, đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế tạo lập và tích hợp 911.696 dữ liệu về giấy chuyên tuyến; và trên 2,6 triệu về giấy hẹn tái khám trên VNeID, sẵn sàng công bố trên toàn quốc.

Theo Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử sẽ giúp



Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành thực hiện nghi thức bấm nút triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc.

người dân theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyên tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNeID một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà. Hàng năm ước tính sẽ tiết kiệm khoảng 1.150 tỷ đồng tiền mua sổ y bạ cho 230 triệu lượt người khám bệnh. Đồng thời, người dân hoàn toàn chủ động theo dõi hồ sơ sức khỏe của bản thân và có thể cung cấp hồ sơ bệnh án của mình cho đội ngũ y, bác sỹ bất cứ đâu, bất cứ khi nào; không phát sinh chi phí đối với cùng một nội dung khám, dù không cùng bệnh viện...

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID chỉ sau 3 ngày đăng ký

Với việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp, sau hơn 4 tháng triển khai thí điểm tại hai địa phương Hà Nội, Thừa Thiên - Huế,

bước đầu đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận, mang lại thuận tiện và nhận được sự đồng tình của người dân. Cụ thể, Hà Nội đã tiếp nhận 45 ngàn hồ sơ, Thừa Thiên - Huế tiếp nhận hơn 5 ngàn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của 2 địa phương. Qua đó, ước tính khi thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ giúp tiết kiệm khoảng 400 tỷ đồng/năm cho người dân và xã hội.

Trên cơ sở mở rộng thí điểm, ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 656/TTg-KSTT về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID toàn quốc từ ngày 1/10/2024 đến hết ngày 30/6/2025. Để nhân rộng, triển khai trên toàn quốc, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Tư pháp ban hành quy trình số 570, ngày 20/9/2024 thực hiện thí

điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Trong đó, đối với trường hợp công dân không có thông tin về án tích, thực hiện trả kết quả giảm từ 10 ngày xuống còn 3 ngày làm việc.

Khẩn trương làm sạch dữ liệu

Để triển khai thành công Sổ sức khỏe điện tử và Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên cả nước, đem lại tiện ích thiết thực cho người dân và trong quản lý nhà nước trong thời gian tới, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, hướng dẫn cụ thể việc liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyên tuyến, giấy hẹn tái khám trên VNeID. Đồng thời phối, kết hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hiệu chỉnh các quy chuẩn, tiêu chuẩn về các phần mềm quản lý bệnh viện để đảm bảo thuận lợi, thúc đẩy phát triển chuyên đổi số trong y tế.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đảm bảo hạ tầng và hướng dẫn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế để triển khai liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyên tuyến, giấy hẹn tái khám.

Đối với việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID trên toàn quốc, Bộ Tư pháp cần khẩn trương thực hiện làm sạch dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Phối hợp với Bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và các đơn vị liên quan đồng bộ về dữ liệu án tích, dữ liệu các bản án, phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hoàn thành trước ngày 30/12/2024...

THUY TRANG



Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Bảo Lâm

Đổi thay ở Lộc Ngãi

Với diện tích tự nhiên là 9774,32 ha, toàn xã có gần 15 ngàn người phân bố ở 13 thôn, trong đó có 1 thôn người Mạ tại chỗ; 2 thôn người Tày, Nùng; còn lại là các thôn người Kinh. Toàn xã có 7 dân tộc sinh sống (Kinh, Tày, Mường, Nùng, Mạ, K'Ho, Hoa; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 9,2% dân số toàn xã). Dân số phân bố theo địa bàn khu dân cư không đều, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như: cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn trái...

Xã Lộc Ngãi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao là chương trình trọng tâm năm 2023 của xã. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo điều phối nông thôn mới của huyện Bảo Lâm và của cấp ủy Đảng, UBND xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã phối hợp với các ban thôn cùng với sự đồng lòng của Nhân dân nên Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao đã được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay, đời sống kinh tế - xã hội của xã đã có những chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng đã được đầu tư xây dựng; phương thức tổ chức sản xuất được đổi mới theo hướng sản xuất hàng hóa, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích được cải thiện. Với đặc thù xã thuần nông, hoạt động lao động sản xuất, ngành nghề chính của Nhân dân trong xã là trồng cây công nghiệp dài ngày

Xã Lộc Ngãi được thành lập theo Quyết định số 317, ngày 19/11/1975 của Ủy ban Cách mạng tỉnh Lâm Đồng; xã nằm ở phía Đông của huyện Bảo Lâm, cách trung tâm huyện 1 km. Vào cuối năm 2023, tổng số tiêu chí xã đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.



Người cao tuổi ở Thôn 7, xã Lộc Ngãi biểu diễn văn nghệ.

(cà phê, chè, cây ăn quả...), kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do vậy, nguồn thu nhập chính là từ các sản phẩm nông nghiệp. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác chuyển đổi giống cây trồng nên sản lượng trên 1 đơn vị diện tích (ha) không ngừng được tăng lên. Do vậy, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác được nâng lên, trung bình năm 2023 là 190 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56,76 triệu đồng/người/năm.

Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã là Hợp tác xã nông nghiệp Lộc Ngãi, Hợp tác xã thương mại dịch vụ Bình Minh; có các mô hình phát triển

kinh tế vườn hộ tiêu biểu như của ông Lê Văn Tri (Thôn 8), mô hình trồng cây ăn trái của ông Tự Minh Tuấn (Thôn 12), mô hình trồng rau sạch trong nhà kính của ông Dương Văn Huân (Thôn 1), mô hình trồng hoa lan của ông Phạm Thanh Đức (Thôn 8), mô hình nuôi tằm con giống tập trung của ông Nguyễn Văn Kim (Thôn 8), mô hình trồng ớt chuông ứng dụng công nghệ cao trong nhà kính Phạm Quang Thanh (Thôn 6)... Với việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo năng suất, chất lượng, đồng thời khuyến khích đầu tư sản xuất,

kinh doanh các ngành nghề thương mại, dịch vụ nên các hộ dân đã từng bước thoát nghèo bền vững. Chính vì vậy, năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo hiện còn trên địa bàn xã còn 30 hộ (chiếm tỷ lệ 0,79%), hộ cận nghèo 120 hộ (chiếm tỷ lệ 3,2%).

Xã Lộc Ngãi hiện có 10/13 thôn có đội văn hóa - văn nghệ và một câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ của xã hoạt động thường xuyên hiệu quả. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia như đội văn nghệ công chiêng của bà con Mạ, Thôn 4, hát then và

đàn tính, đàn kiêu của bà con Tày, Nùng, Thôn 7 và Thôn 12...

Tổng mức đầu tư để thực hiện Chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Lộc Ngãi giai đoạn 2015-2023 là 67 tỷ đồng cho 26 công trình. Trong đó: Ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình Nông thôn mới là 53,6 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách xã lồng ghép từ chương trình, dự án 6 công trình với số tiền 6,4 tỷ đồng; nguồn vốn Nhân dân đóng góp đối ứng 6 công trình với số tiền là 2,4 tỷ đồng; vốn từ Công ty Nhóm Lâm Đồng hỗ trợ cho 5 công trình với tổng vốn là 4,5 tỷ đồng. Vào cuối năm 2023, tổng số tiêu chí xã đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%.

Ông Bùi Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi cho biết: Xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", xác định người dân là chủ thể "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng" để tiến hành duy tu sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông, phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được Nhân dân hưởng ứng tích cực đầu tư phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ nên năng suất, chất lượng, sản lượng nông sản không ngừng được tăng lên...

XEM TIẾP TRANG 8

Trồng ớt ngọt Palermo làm kinh tế

Một người phụ nữ - nông dân xứ cà phê Di Linh đã chuyển hướng sản xuất, làm nhà kính để trồng thứ cây trái khá có tiếng: ớt Palermo. Nhanh nhạy trong chuyển đổi sản xuất, tiếp cận nhu cầu của thị trường, nông dân đang nhanh chóng khẳng định tư duy đổi mới.

Mảnh vườn này trồng nhiều thứ trước đây, từ cà phê, rau màu các loại. Nhưng xét thấy thị trường có nhu cầu với giống ớt Palermo, tôi đã chuyển hướng sang cung ứng loại cây ăn trái này. Trồng ớt khó nhưng kinh tế ổn định", chị Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ dân phố 16, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh chia sẻ. Chị là nông hộ đầu tiên của thị trấn Di Linh canh tác cây ớt Palermo.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, năm 2023, chị đầu tư 450 triệu đồng xây dựng gần 2 sào nhà kính công nghệ cao để trồng ớt. Dù mới bắt đầu canh tác trong nhà kính, chị Hương đã mạnh dạn trồng và sản xuất 2 dòng ớt là ớt chuông và ớt Palermo theo hướng hữu cơ. Ớt Palermo là dòng ớt trái dài, rất giòn,



Chị Thu Hương trong vườn ớt Palermo. Ảnh: D.Nhà

ngọt, dinh dưỡng cao, được sử dụng như một loại trái cây được thị trường ưa chuộng: "Đã từng có thời gian ớt Palermo "sốt", giá 200-300 ngàn đồng/kg. Tuy giờ thị trường đã bình ổn nhưng khách hàng vẫn ưa chuộng loại trái cây giòn, ngon ngọt, giàu vitamin nên tôi đã chọn trồng", chị Hương thông tin.

Với kinh nghiệm của bản thân, theo chị Hương, để trồng ớt có hiệu quả và thu được sản lượng lớn, người nông dân cần chú ý khó tìm hiểu và nắm rõ được các kiến thức cơ bản cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt. Trong đó, nên ưu tiên phương pháp trồng ớt chuông trên giá thể bởi

so với môi trường đất, giá thể có thể tạo độ thông thoáng tốt hơn, duy trì được môi trường có độ ẩm tốt cho sự phát triển của cây. Trong giá thể đã có sẵn nguồn dinh dưỡng cao, giúp cây trồng tối ưu được khả năng hấp thụ các nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, đa số các giá thể đều đã được tiệt trùng an toàn và nếu cây có nhiễm một số bệnh như: nấm, mốc xám, héo tươi... người trồng cũng sẽ dễ dàng kiểm soát bệnh hơn. Trồng trên giá thể, chế độ tưới, chế độ bón phân cũng được điều chỉnh dễ dàng, tùy thuộc vào chu kỳ sinh trưởng của cây cũng như thời tiết.

Đặc biệt, cây ớt Palermo trồng

khó hơn các cây ớt chuông bình thường khá nhiều. Ngay từ khâu nhân giống, hạt ớt Palermo ươm khó hơn, cây yếu ớt hơn và giá hạt cao hơn ớt chuông rất nhiều. Vì vậy, kỹ thuật chăm ớt Palermo đòi hỏi người nông dân chú ý đặc biệt: "Phân bón cho ớt phải là loại phân hữu cơ giàu dinh dưỡng từ các công ty uy tín. Các loại thuốc cũng là thuốc sinh học vì ớt Palermo dùng ăn sống, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Nhà tôi áp dụng quy trình sản xuất an toàn rất chặt chẽ, ghi chép cụ thể ngày - giờ sử dụng phân, thuốc", chị Thu Hương thông tin.

Hiện tại, vườn ớt của gia đình chị Thu Hương đang trồng 400 cây ớt Palermo, còn lại là trồng ớt chuông. Trung bình 3-4 ngày, vườn ớt sẽ cho thu hoạch một lần. Với vòng sinh trưởng dài từ 8-9 tháng, mỗi vụ chị Hương thu được hơn 10 tấn ớt chuông và hơn 2 tấn ớt Palermo. Do trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, trái ớt tươi đẹp, vị ngọt đậm đà nên giá ớt của gia đình luôn cao hơn thị trường, trong đó ớt chuông được các thương lái thu mua giao động từ 25-35 ngàn đồng/kg và ớt Palermo từ 75-100 ngàn đồng/kg. Giá ổn định, năng suất cao đã mang lại nguồn thu

tốt cho gia đình. Chị Hương chia sẻ: "Trồng ớt trong nhà kính dù đầu tư ban đầu cao nhưng bù lại giảm được chi phí nhân công lao động. Đặc biệt dòng ớt ngọt Palermo với chất dinh dưỡng cao, giàu kali, nhiều can xi, rất tốt cho tim mạch nên dù giá thành cao vẫn được người tiêu dùng lựa chọn. Đây là mô hình mà mọi người có thể lựa chọn để phát triển kinh tế".

Chị Nguyễn Đào Thuý Linh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Di Linh, huyện Di Linh cho biết, mô hình trồng ớt trên giá thể theo hướng công nghệ cao hữu cơ của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương là mô hình thành công trên địa bàn. Chị Hương đã luôn chủ động chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt trong nhà kính cho các nông hộ khác. Chị là một tấm gương để nông dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư, thay đổi cơ cấu sản xuất, mạnh dạn phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Không những là một trong những người đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, chị Hương còn năng nổ trong các hoạt động tại cơ sở, là một điển hình phụ nữ vươn lên xây dựng kinh tế và đóng góp cho cộng đồng.

DIỆP QUỲNH

Quản lý sức khỏe cho 42.738 người bệnh tăng huyết áp

Theo Sở Y tế, hoạt động phòng, chống tăng huyết áp và nguy cơ bệnh lý tim mạch cho người dân trong tỉnh hiện có tổng số bệnh nhân tăng huyết áp toàn tỉnh được quản lý là 42.738 người. Ngành Y tế đã tổ chức sàng lọc phát hiện sớm tăng huyết áp, nguy cơ tim mạch cho nhóm

người từ 40 tuổi trở lên ít nhất 1 lần/năm cho 353.063 người (đạt tỷ lệ 34,1%; tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2023). Hiện có 42.738 bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý điều trị tại trạm y tế (đạt tỷ lệ 26%; tăng 1% so với cùng kỳ); có 44.674 người phát hiện tăng huyết áp được quản lý

điều trị theo hướng dẫn chuyên môn, đạt tỷ lệ 68,2%. Tại 138 trạm y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh có ít nhất 3 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, đạt tỷ lệ 97%. Ngành Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Tháng 5 đo huyết áp” trên địa bàn tỉnh. **AN NHIÊN**

Nhiều hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường

Chi cục Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường trong tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, Chi cục đã phối hợp với các ngành chức năng tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học năm 2024 tại các địa phương trong tỉnh; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày đất ngập nước” Thế giới năm 2024, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024, Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024.

Chi cục và ngành Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cũng phối hợp thực hiện Chương trình “Vi Môi trường xanh Quốc gia 2024” do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức; phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khóa tập huấn về quản lý chất thải rắn (trong đó có chất thải nhựa) năm 2024.

Với các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh, Chi cục đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tập huấn các quy định về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tập huấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp với Hội Liên hiệp

Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng triển khai Hội thi “Phụ nữ chung tay giảm rác thải nhựa bảo vệ môi trường” năm 2024.

Trong cuối tháng 9 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2024 cùng các hoạt động truyền thông giảm rác thải nhựa và thu gom chất thải nguy hại tại Đà Lạt.

Trong những tháng cuối năm sắp đến, Chi cục Môi trường thông báo sẽ tổ chức 2 đợt truyền thông đổi rác thải lấy quà tặng tại TP Bảo Lộc và huyện Đơn Dương, trong đó có việc tổ chức các điểm thu gom, đổi rác thải lấy quà tặng tại các phường, xã và cụm xã tại 2 địa phương này. **VIỆT TRỌNG**

7 mô hình sản xuất, bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản

Giai đoạn 2021-2024, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng triển khai 7 mô hình ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

Cụ thể mô hình cơ giới hóa sản xuất 10 ha lúa hữu cơ tại Hợp tác xã Sản xuất nông

nghiệp và dịch vụ tổng hợp Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên, giảm 20% mật độ cỏ dại, 40% ốc bươu vàng, giảm 10% các loại sâu bệnh, tăng thêm lợi nhuận 2,2 triệu đồng/ha. Mô hình sử dụng máy sấy trà giáo cổ lam của Tổ hợp tác tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, năng suất 20 kg tươi/1,7 giờ sấy, lợi nhuận

cao hơn sản xuất thông thường 1,7 triệu đồng.

Với mô hình thâm canh cây sầu riêng ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm tại xã Đa Kho và xã Triệu Hải, huyện Đa Tân quy mô 2 ha/2 hộ, giảm 35% công tưới, 30% lượng phân bón, 30% lượng nước tưới... **VĂN VIỆT**

684 tỷ đồng cho cư dân vay ưu đãi

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Di Linh cho biết, từ đầu năm tới nay, Ngân hàng cho vay 152 tỷ đồng/2.880 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay hộ nghèo gần 6,2 tỷ đồng/87 hộ, cho vay hộ cận nghèo xấp xỉ 11 tỷ đồng/154 hộ, cho vay hộ mới thoát nghèo 53,3 tỷ đồng/696 hộ, cho vay học sinh, sinh viên 8,7 tỷ đồng/416 hộ, cho vay nước sạch vệ sinh

môi trường nông thôn 28,5 tỷ đồng/1.286 hộ, cho vay giải quyết việc làm 18 tỷ đồng/243 lao động, cho vay xuất khẩu lao động 140 triệu đồng/2 lao động, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 24,8 tỷ đồng/325 hộ, cho vay nhà ở xã hội 1 tỷ đồng/3 căn nhà, cho vay người chấp hành xong án phạt tù 600 triệu đồng/6 người. Tổng dư nợ đến tháng 10/2024 số tiền trên 684 tỷ

đồng/12.540 hộ vay với 311 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 58 tỷ đồng so với đầu năm (+9,27%), đạt 89,12% kế hoạch tăng trưởng, đạt 99,9% kế hoạch được giao. Ngân hàng Chính sách xã hội Di Linh đang tiếp tục tăng trưởng dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm, phục vụ đời sống, sinh hoạt, giáo dục đào tạo cho cư dân. **DIỆP QUỲNH**

Cát Tiên: Tổ chức Chương trình “Cùng nhau đến trường” nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh tại các tỉnh phía Bắc

Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Cát Tiên vừa tổ chức phát động Chương trình “Cùng nhau đến trường” tại Trường THCS Phước Cát; đồng thời, chỉ đạo Đoàn các trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các liên đội trên địa bàn

huyện đồng loạt tổ chức chương trình bằng hình thức quyên góp, ủng hộ đồ dùng học tập còn mới gồm vở, bút, thước, cặp sách... Kết quả, chương trình đã tiếp nhận được 4.655 cuốn vở, 2.775 cây bút bi, 310 cây bút chì, 41 cặp sách, 140 thước kẻ, 5 máy tính cùng nhiều dụng cụ học

tập khác như hộp đựng bút, cục tẩy, nhãn vở... với tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng. Số dụng cụ học tập này sẽ được Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện chuyển đến Tỉnh Đoàn Lâm Đồng để gửi đến các em học sinh tại các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. **H.S.A**

Giáo dục...

TIẾP TRANG 5

... Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng lần thứ X năm 2024, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bảo Lâm đã chọn cử 261 vận động viên tham gia với các nội dung karate, taekwondo, vovonam, đẩy gậy, kéo co, võ cổ truyền, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, điền kinh, cờ vua... Kết quả, học sinh huyện Bảo Lâm đã đoạt 11 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 34 huy chương Đồng các nội dung.

Cùng với việc phát triển cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Bảo Lâm còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hàng năm, ngành Giáo dục huyện đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác trong ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đều đặn có kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo và các buổi sinh hoạt chuyên môn, giúp cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đến nay, toàn huyện có 2.019 cán bộ, giáo viên, nhân viên, với 100% đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định. Trong đó, có nhiều nhà giáo là cán bộ quản lý giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2023 - 2024, lần

đầu tiên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm vinh dự khi có 3 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Ông Trịnh Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, cho biết: Địa phương luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, để tập trung đầu tư phát triển. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho hiện tại, mà còn xây dựng nền tảng cho tương lai. Qua chặng đường 30 năm cùng với sự chuyển mình của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ngành Giáo dục địa phương đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Hiện tại, giáo dục Bảo Lâm đang bước sang một giai đoạn mới của sự phát triển mang tính chiến lược và lâu dài. Vì vậy, huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo ngành Giáo dục, các ngành chức năng và địa phương tập trung xây dựng các mô hình trường học hạnh phúc, trường học điện tử, thông minh gắn với chuyển đổi số. Theo đó, nhà trường lấy học sinh làm trung tâm để xây dựng trường học thân thiện, an toàn; tiếp tục tập trung vào mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát triển đồng đều, bền vững, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục, giúp huyện Bảo Lâm tiếp tục đạt được những thành tựu mới, rực rỡ trong sự nghiệp trồng người; đồng thời, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. **HẢI ĐƯƠNG**

Đổi thay...

TIẾP TRANG 7

... đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Công tác xóa đói giảm nghèo hàng năm được giảm, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Nổi bật là sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp (trong đó nổi bật nhất là giao thông nông thôn), trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, Quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của toàn thể Nhân dân, xã Lộc Ngãi đã cơ bản hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, xã Lộc Ngãi tiếp tục nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; không ngừng phát huy và nâng cao chất lượng 75 chỉ tiêu thành phần trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện có hiệu quả các tiêu chí như: Quy hoạch nông nghiệp được đổi mới đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, sản xuất theo hướng tập trung, liên kết trong sản xuất, kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng tốt yêu cầu phát triển

sản xuất và đời sống người dân: đường làng, ngõ xóm được cứng hóa, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; giao thông, thủy lợi nội đồng được kiên cố hóa và đảm bảo cho công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa... Nâng cao chất lượng trong sản xuất nông nghiệp từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đưa tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người ngang tầm cả nước. Duy trì và nâng cao chất lượng thôn văn hóa; gia đình văn hóa; cơ quan văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm đạt trên 95%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xã Lộc Ngãi phấn đấu đến cuối năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 58 triệu đồng/người/năm. Tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích 170 triệu đồng/ha/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 3,6% (tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,8%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 2,8%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ dân tham gia BHYT toàn dân phấn đấu đạt trên 95%, giữ vững xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 75 tiêu chí thành phần của xã nông thôn mới nâng cao ở 13 thôn. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. **AN NHIÊN**

Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên: **Bạch Thị Hương**

Sinh ngày: 17/2/1962, hiện đang thường trú tại số 194/1 đường Yersin, Phường 9, TP Đà Lạt.

Vừa qua tôi chuyển nhà do sơ suất có làm mất một số giấy tờ trong đó có 01 giấy Chứng nhận quyền sạ số 46 tầng trệt, Khu B, chợ Đà Lạt đứng tên Bạch Thị Hương.

Đề hoàn tất thủ tục xin cấp lại Hợp đồng quyền sạ số 46 tầng trệt, Khu B, chợ Đà Lạt.

Tôi xin thông báo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.